

THƯ GỬI

Quý thầy cô giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh trước thềm năm học 2021-2022

Kính thưa quý thầy cô giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các bậc cha mẹ học sinh trong huyện!

Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, cũng là ngày Khai giảng năm học 2021-2022. Tuy nhiên, trên khắp cả nước, dịch Covid 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều địa phương phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội đến mức cao nhất. Dịch bệnh đã và đang gây tổn thất nặng nề nhất đến nền kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị và trật tự an toàn của xã hội, đau xót nhất vẫn là sự mất mát lớn lao đối với sinh mệnh con người. Huyện Tư Nghĩa của chúng ta cũng không nằm ngoài lệ; các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể các địa phương và toàn dân đã và đang căng mình dập dịch.

Chính vì lẽ đó mà không khí ngày Tựu trường đến nay vẫn còn rất lắng đọng, mặc dù khung thời gian năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh đã được ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo Dục và Đào tạo cũng đã có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và tổ chức ngày khai giảng năm học mới.

Lo lắng chung hiện nay là làm sao để học sinh đến trường, làm sao tổ chức dạy và học đạt hiệu quả? Trong khi thời gian qua, toàn ngành đã có 15 trường học các cấp, nhiều nhất là các trường mầm non được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung. Đến gần cuối tháng 8, hầu hết các trường mới được khử độc, tiêu trùng và bàn giao lại cho nhà trường dọn dẹp, trang trí để chuẩn bị cho việc dạy học, nhưng dịch bệnh lại bùng phát, buộc địa phương phải sử dụng lại một số trường để làm khu cách ly tập trung như Mầm non Nghĩa Trung, Mầm non Sao Mai, Mầm non Nghĩa Phương... Theo đó, nhiều trường được trưng dụng làm nơi nấu ăn phục vụ cho các khu cách ly như Mầm non Hoa Sen; làm chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch như Mầm non Hoà Mi. Và chắc sẽ không dừng lại ở đó nếu tình hình dịch bệnh lây lan ra diện rộng như hiện nay...

Là một người đã từng gắn bó với ngành giáo dục và đào tạo hơn 37 năm qua, tôi rất băn khoăn, trăn trở và thấu hiểu nỗi niềm của quý thầy cô, của tất cả nhân viên, giáo viên, của các cháu, các em học sinh và nhất là các bậc cha mẹ học sinh có con em trong độ tuổi đến trường!

Trước những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ này, thay mặt lãnh đạo Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tôi xin được kêu gọi quý thầy cô giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các bậc cha mẹ học sinh trong huyện hãy hết sức bình tĩnh, tự tin, đồng lòng, quyết tâm ứng phó với dịch bệnh để tìm ra những biện pháp, giải pháp tổ chức dạy học phù hợp nhất. Vì lịch sử của dân tộc ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt nhưng thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”, nhiều thế hệ thầy và trò các nhà trường đã không ngại hy sinh, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa ngành giáo dục nước nhà ngày càng phát triển.

Để làm được việc đó, tôi yêu cầu Hiệu trưởng các trường phải là người thể hiện bản lĩnh và quyết tâm cao nhất trong việc phát huy trí tuệ của tập thể, vận dụng sáng tạo sự chỉ đạo của các cấp trên tinh thần “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, tìm ra những giải pháp tích cực tổ chức dạy học hiệu quả để thầy cô nỗ lực dạy, các em học sinh tích cực học tập, cha mẹ học sinh yên tâm, tin tưởng vào nhà trường và tin tưởng rằng con em mình không bị “đứt gãy” chuỗi kiến thức trong thời dịch bệnh. Việc cần làm cho ngày khai giảng 05/9 sắp đến là dọn dẹp trường lớp tinh tươm (trừ các trường đang làm khu cách ly), trang trí cờ khí thế và băng rôn với khẩu hiệu “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và Khai giảng năm học 2021-2022”. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, năm nay không tổ chức lễ khai giảng tại các trường mà chỉ khai giảng tại một điểm cầu và phát trực tiếp trên sóng PTQ. Do vậy, tôi yêu cầu nhà trường phải thông báo rộng rãi để tất cả CV, GV, NV, HS và cha mẹ học sinh biết để theo dõi, đồng thời Hiệu trưởng phải có mặt tại trường, tác phong chỉnh tề đồng loạt đánh một hồi trống khai trường đúng vào thời khắc tại điểm cầu chính tiếng trống khai trường vang lên, nên bố trí 01 người quay Video, sau đó chia sẻ cho CB, GV, NV, HS và cha mẹ học sinh để tạo khí thế và khẳng định rằng thầy và trò nhà trường đã hạ quyết tâm, sẵn sàng cho năm học mới!

Đối với thầy cô giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành (gọi chung là quý thầy cô) tôi mong muốn đây là thời điểm quý thầy cô thể hiện sự quyết tâm của mình trong việc thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thể hiện bản lĩnh của một “chiến sĩ” đi tiên phong trên mặt trận văn hoá, tích cực thi đua dạy tốt, học tốt để góp phần cùng với nhà trường vượt qua những thách thức, khó khăn, tạo sự tin yêu đối với cha mẹ học sinh và toàn xã hội – như PGS-TS Đặng Quốc Bảo đã trao đổi với chúng ta trong buổi học trực tuyến vừa qua. Bởi lẽ, chúng ta có một lực lượng rất hùng hậu, toàn ngành có 1365 CB, GV, NV trong biên chế và trên 100 nhân viên hợp đồng làm

công tác bảo vệ và cấp dưỡng tại các nhà trường, hầu hết đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn theo quy định và lớn lao hơn cả là sự đồng tâm, nhất trí trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định vị thế của ngành giáo dục huyện trong thời gian qua. Trước những khó khăn của ngành, nhất là sự lo âu của cha mẹ học sinh với việc học tập của con em mình, chỉ có quý thầy cô mới là người làm cho học sinh ham học, phụ huynh yên lòng và việc dạy học không đứt quãng. Tôi biết mấy ngày hôm nay, quý thầy cô rất lo lắng và đều miệt mài nghiên cứu các phần mềm để tổ chức dạy học trực tuyến nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh, trong đó có nhiều thầy cô giáo rất lớn tuổi, cũng như nhiều thầy cô chưa có các thiết bị dạy học tương ứng. Cần xác định việc dạy học trực tuyến là xu hướng tất yếu trong giai đoạn chuyển đổi số của ngành giáo dục chứ không phải ứng phó tạm thời trong mùa dịch bệnh nên rất mong quý thầy cô hãy nỗ lực hết sức mình để toàn ngành có thể tổ chức dạy học đồng bộ từ ngày 13/9/2021 sắp đến, không có trường nào, học sinh nào “phải bỏ lại phía sau”!

Đối với cha mẹ học sinh, tôi thật sự đồng cảm và chia sẻ với các anh, các chị, vì tôi cũng có các cháu đang theo học tại các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn. Sự lo lắng của các bậc cha mẹ học sinh là hoàn toàn đúng. Bởi lẽ, đa số gia đình con em đều ở trên địa bàn nông thôn, tuy đời sống có phát triển hơn những năm trước song so với nhu cầu thực tế hôm nay thì nhiều gia đình vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh liên tục xảy ra. Vậy nên, để có tiền mua sắm các thiết bị học tập trực tuyến cho con em như điện thoại thông minh, máy tính bàn, máy tính xách tay, kết nối internet, dịch vụ 3G, 4G ...là điều không dễ dàng; chưa kể là từ trước đến nay, chủ yếu là học tập trực tiếp tại trường, tại lớp, bây giờ chuyển sang hình thức học tập gián tiếp thông qua môi trường mạng Internet, cần phải có một kiến thức công nghệ tương đối thì mới có thể thực hiện được, trong khi con em của chúng ta thì còn quá nhỏ, ý thức tự học chưa cao, nhất là các cháu mới vào lớp 1, lớp 6; năm học này lại tiếp tục thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 2, lớp 6; trong khi cha mẹ thì bận rộn với sự mưu sinh, thời gian đâu mà theo dõi, kèm cặp con em học tập; cả như nhiều thầy cô giáo cũng chưa từng áp dụng phương pháp dạy học trực tuyến bao giờ...Nói chung là bồi bồi những nỗi lo. Mà nỗi lo này không chỉ của riêng cha mẹ học sinh trên địa bàn huyện!

Nhưng tôi cũng hy vọng rằng nếu có sự cộng đồng trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội thì có khó khăn gì rồi cũng sẽ qua, các cháu cũng sẽ làm quen với môi trường học tập mới. Vì lẽ, đa số các cháu bây giờ thông minh lắm,

tiếp cận công nghệ nhanh lắm, nếu các bậc cha mẹ biết cách chăm nom, hướng dẫn các cháu học tập trong một thời gian thì chắc chắn các cháu sẽ thực hành được. Còn môi trường học tập bây giờ cũng rất đa dạng như trên các kênh truyền hình của trung ương, của địa phương; của các trung tâm tổ chức dạy học trực tuyến hàng ngày. Do vậy, kính mong các bậc cha mẹ học sinh hãy giành mọi ưu tiên cho con em mình, cố gắng mua sắm những thiết bị tối thiểu nhất để tạo điều kiện cho các em có điều kiện học tập để khỏi bị thiệt thòi, vì đầu tư cho giáo dục là “đầu tư có lợi nhất”.

Chúng ta hãy biến “nguy” thành “cơ”, hãy tạo điều kiện học tập cho con em một cách tốt nhất để các em có điều kiện tiếp cận với không gian số và sẽ trở thành công dân toàn cầu trong tương lai. Ngày 05-9 đã đến rồi, năm nay, các em không được đến trường để dự ngày khai giảng năm học mới, tuy nhiên ngành giáo dục và đào tạo vẫn tổ chức buổi Lễ khai giảng truyền hình trực tiếp trên sóng PTQ vào lúc 07g30 phút, ngày 05-9-2021. Đến ngày đó, kính mong quý phụ huynh hãy cho con em mình mặc bộ đồng phục của trường và cho các em ngồi xem tường thuật trực tiếp buổi lễ khai giảng, để các em không được đến trường nhưng vẫn cảm nhận được ngày tựu trường và chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho những ngày học tập sắp đến!

Trân trọng cảm ơn và kính chúc quý thầy cô giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên, các cháu, các em học sinh cùng quý bậc cha mẹ học sinh trong huyện bình an qua mùa đại dịch. Chúng tôi cũng kính mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ với những khó khăn, thách thức của ngành giáo dục hiện nay, xin hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022!

Tur Nghĩa, ngày 02 tháng 9 năm 2021

Trương Quang Dũng,

TrP.GD&ĐT huyện Tur Nghĩa, Quảng Ngãi.